

Phụ lục XXVIII

**MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

**Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital**  
**QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:2024/0916 /NCFM-VINACAPITAL-VLBF

TP.HCM, ngày 16 tháng 9 năm 2024

**THÔNG BÁO**

Về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của quỹ đầu tư chứng khoán

Kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch của **QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU THANH KHOẢN VINACAPITAL (VINACAPITAL-VLBF)** như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)	<b>Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)</b>	Cập nhật theo giấy phép mới của VSDC
2.	Chương I - 1. Công ty Quản lý Quỹ	Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc của Công Ty Quản Lý Quỹ Bà Võ Hoàng Kiều Oanh – Kế Toán Trưởng của Công Ty Quản Lý Quỹ	<del>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị</del> <b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital <b>Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> <b>Ông Lê Duy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital</b> Bà Võ Hoàng Kiều Oanh – Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital	Cập nhật thành viên Hội đồng quản trị của Công ty quản lý quỹ
3.	Chương I – 2. Ngân hàng giám sát	Ông Hoàng Văn Sơn– Phó Giám Đốc chi nhánh và là người đại diện của Ngân Hàng Giám Sát. Theo Giấy ủy quyền số 917/QĐ-BIDV ngày 27/11/2018 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	<del>Ông Hoàng Văn Sơn– Phó Giám Đốc chi nhánh và là người đại diện của Ngân Hàng Giám Sát.</del> Theo Giấy ủy quyền số 917/QĐ-BIDV ngày 27/11/2018 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. <b>Ông Lê Đoàn Nhật Quang– Phó Giám Đốc chi nhánh và là người đại diện của Ngân Hàng Giám Sát.</b> Theo Giấy ủy quyền số 4464/QĐ-BIDV ngày 17/07/2024 của Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	Thay đổi thông tin người đại diện của Ngân hàng giám sát
4.	Chương III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ		Thay đổi toàn văn	Cập nhật cho năm 2023



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
5.	Chương IV - 2. Giới thiệu các cổ đông của công ty Quản lý Quỹ	<p>Tập đoàn VinaCapital là tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn VinaCapital đã đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, Tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên 3,6 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn tài sản do Tập đoàn VinaCapital quản lý thuộc các quỹ đóng, niêm yết ở thị trường chứng khoán London, Anh Quốc và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.492,9 tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở trong nước; 1.299,09 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 21.346,88 tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.</p>	<p>Tập đoàn VinaCapital là tổ chức quản lý tài sản, quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu trên thị trường Việt Nam với danh mục đầu tư đa dạng. Tập đoàn VinaCapital được thành lập năm 2003, chúng tôi luôn tự hào về đội ngũ điều hành có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đầu tư và tài chính quốc tế. Ngay từ khi thành lập, Tập đoàn VinaCapital đã đi tiên phong trong việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ đầu tư cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, Tập đoàn VinaCapital là một trong các công ty quản lý tài sản, quản lý đầu tư lớn nhất trên thị trường Việt Nam, với tổng giá trị tài sản quản lý trên <b>4,03,9</b> tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Phần lớn tài sản do Tập đoàn VinaCapital quản lý thuộc các quỹ đóng, niêm yết ở thị trường chứng khoán London, Anh Quốc và huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài.</p> <p>Trong các năm vừa qua, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đã liên tục phát triển các quỹ mở, <b>quỹ hoán đổi danh mục</b> và dịch vụ ủy thác đầu tư. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital đang quản lý tổng cộng 3.492,9 <b>3.922,21</b> tỷ đồng giá trị tài sản ròng của các quỹ mở và <b>quỹ hoán đổi danh mục</b> trong nước; 1.299,09 <b>1.577,14</b> tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong nước và 21.346,88 <b>30.584,00</b> tỷ đồng giá trị danh mục đầu tư của dịch vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác nước ngoài.</p>	Cập nhật cho năm 2023
6.	Chương IV - 3.1. Hội Đồng Quản Trị	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị</li> <li>• Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</li> <li>• Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</li> </ul> <p><b>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>Ông Andy Ho hiện là Giám đốc Điều hành và là người đứng đầu bộ phận Đầu tư của Tập đoàn VinaCapital.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị <b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị</b></li> <li>• Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</li> <li>• Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội Đồng Quản Trị <b>Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b></li> <li>• Ông Lê Duy – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</li> </ul> <p><b>Ông Ho An T (Andy Ho) – Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>Ông Andy Ho hiện là Giám đốc Điều hành và là người đứng đầu bộ phận Đầu tư của Tập đoàn VinaCapital. Ông chịu trách</p>	Cập nhật thành viên Hội đồng quản trị của Công ty quản lý quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>Ông chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ đầu tư trên thị trường vốn, trái phiếu, vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm của VinaCapital.</p> <p>Ông Andy Ho là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Mỹ. Ông có bằng Cử nhân Đại học Colorado, Boulder, bằng Thạc sỹ (MBA) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. <b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Bà Thu hiện là Giám đốc Điều hành Khối Đầu tư của VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, quản lý hoạt động đầu tư của các quỹ mở và các danh mục đầu tư ủy thác trong nước và quốc tế của Tập đoàn VinaCapital.</p> <p>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. <b>Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội Đồng Quản Trị</b></p> <p>Ông Brook Colin Taylor hiện là Tổng Giám Đốc của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông có bằng Cử nhân Đại học Victoria of Wellington, New Zealand, bằng Executive MBA từ trường INSEAD Singapore, và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</p>	<p>nhiệm quản lý đội ngũ đầu tư trên thị trường vốn, trái phiếu, vốn tư nhân và đầu tư mạo hiểm của VinaCapital.</p> <p>Ông Andy Ho là thành viên Hiệp hội Kế toán công chứng Mỹ. Ông có bằng Cử nhân Đại học Colorado, Boulder, bằng Thạc sỹ (MBA) của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. <del><b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Thành viên Hội đồng quản trị</b></del></p> <p>Bà Thu hiện là Giám đốc Điều hành Khối Đầu tư của VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, quản lý hoạt động đầu tư của các quỹ mở và các danh mục đầu tư ủy thác trong nước và quốc tế của Tập đoàn VinaCapital.</p> <p>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp (CFA) và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp. <b>Bà Nguyễn Hoài Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>Bà Thu hiện là Tổng Giám đốc Khối Đầu tư Chứng khoán của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, phụ trách mảng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu., Trên cương vị này, bà Thu là người quản lý và giám sát hoạt động đầu tư của các quỹ mở và các danh mục đầu tư ủy thác trong nước và quốc tế của Tập đoàn VinaCapital.</p> <p>Bà Thu có hơn 20 năm kinh nghiệm với thị trường vốn châu Á, bao gồm kinh nghiệm làm việc trong ngân hàng đầu tư ở DBS Bank (Singapore) và kinh nghiệm quản lý quỹ đầu tư ở DBS Asset Management (Singapore) và tập đoàn BankInvest (Đan Mạch). Trước khi gia nhập VinaCapital, bà Thu là người đồng sáng lập, Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Đầu tư của Vietnam Asset Management Ltd., một công ty có bề dày kinh nghiệm quản lý quỹ mở vào bậc lâu năm nhất tại Việt Nam. Nhờ những kinh nghiệm sâu rộng này, bà đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình và phát triển mảng quản lý quỹ mở theo tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn.</p> <p>Bà Thu có bằng Đại học Hạng Ưu chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Quốc gia Singapore, Chứng chỉ Chuyên viên Phân tích Tài chính Chuyên nghiệp</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>(CFA) và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</p> <p><i>Ông Brook Colin Taylor – Thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>Ông Brook Colin Taylor hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông có bằng Cử nhân Đại học Victoria of Wellington, New Zealand, bằng Executive MBA từ trường INSEAD Singapore, và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</p> <p>Ông Brook Taylor giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.</p> <p>Ông Brook Taylor có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý. Với hơn 27 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông có hiểu biết sâu sắc về đất nước này và có kinh nghiệm phong phú trong quản lý và đầu tư tại đây. Trước khi gia nhập VinaCapital, Ông Brook Taylor đã giữ các vị trí lãnh đạo tại Deloitte, KPMG và Arthur Andersen ở Việt Nam, Thái Lan và New Zealand.</p> <p>Ông Brook Taylor có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria Wellington, và bằng MBA Điều hành xuất sắc từ INSEAD. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia và New Zealand (CA), và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Vietnam: Asia's Rising Star" (2023), với nội dung trình bày về con đường phát triển của Việt Nam hướng tới trở thành một quốc gia có thu nhập cao.</p> <p><i>Ông Đinh Đức Minh – Thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>Ông Minh là Giám đốc Đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital, Nhà điều hành Quỹ đại chúng và sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.</p> <p>Ông Minh có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư. Trước khi gia nhập VinaCapital vào năm 2016, ông Minh là Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng tổ chức tại Công ty Chứng khoán SSI và chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong thời gian làm việc tại VinaCapital, ông Minh đã trải qua vị trí phân tích đầu tư các ngành công nghiệp, vật liệu, công nghệ và tiện</p>	

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<p>ích trước khi trở thành Nhà điều hành một số quỹ và danh mục đầu tư ủy thác.</p> <p>Ông Minh tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý đầu tư tại Đại học Coventry, Vương quốc Anh, và có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</p> <p><i>Ông Lê Duy – Thành viên Hội đồng quản trị</i></p> <p>Ông Duy là Giám đốc Đầu tư Cấp cao phụ trách các khoản đầu tư vào thị trường vốn tại VinaCapital. Ông quản lý danh mục đầu tư trị giá hơn 1 tỷ đô la và có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết, và vốn cổ phần tư nhân.</p> <p>Ông Duy có bằng thạc sĩ Tài chính từ ESCP Europe và Đại học Paris Dauphine, đồng thời sở hữu chứng chỉ CFA.</p>	
7.	Chương IV – 3.2. Ban Điều Hành Công ty Quản lý Quỹ	Ông Brook Colin Taylor hiện là Tổng Giám Đốc của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông có bằng Cử nhân Đại học Victoria of Wellington, New Zealand, bằng Executive MBA từ trường INSEAD Singapore, và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.	<p><del>Ông Brook Colin Taylor hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital. Ông có bằng Cử nhân Đại học Victoria of Wellington, New Zealand, bằng Executive MBA từ trường INSEAD Singapore, và Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ do UBCKNN cấp.</del></p> <p><b>Ông Brook Taylor giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital.</b></p> <p><b>Ông Brook Taylor có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý. Với hơn 27 năm kinh nghiệm tại Việt Nam, ông có hiểu biết sâu sắc về đất nước này và có kinh nghiệm phong phú trong quản lý và đầu tư tại đây. Trước khi gia nhập VinaCapital, Ông Brook Taylor đã giữ các vị trí lãnh đạo tại Deloitte, KPMG và Arthur Andersen ở Việt Nam, Thái Lan và New Zealand.</b></p> <p><b>Ông Brook Taylor có bằng Cử nhân Thương mại và Quản trị từ Đại học Victoria Wellington, và bằng MBA Điều hành xuất sắc từ INSEAD. Ông là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Australia và New Zealand (CA), và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA). Ông cũng là đồng tác giả của cuốn sách "Vietnam: Asia's Rising Star" (2023), với nội dung trình bày về con đường phát</b></p>	Cập nhật thông tin

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			<b>triển của Việt Nam hướng tới trở thành một quốc gia có thu nhập cao.</b>	
8.	Chương IV - 3.4. Tình Hình Hoạt Động Của Công Ty Quản Lý Quỹ	VCFM là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VCFM đang quản lý các sản phẩm và dịch vụ đầu tư sau: ...	VCFM là công ty tiên phong trong lĩnh vực quỹ mở và các sản phẩm đầu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. VCFM đang quản lý các sản phẩm và dịch vụ đầu tư sau: ... <b>Quý Đầu Tư Cổ Phiếu Kinh Tế Hiện Đại VinaCapital (“VINACAPITAL-VMEEF”); Quý Đầu Tư Cổ Phiếu Cổ Tức Năng Động VinaCapital (“VINACAPITAL-VDEF”);</b>	Cập nhật thêm quỹ mới thành lập
9.	Chương VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN	2. Tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 12 năm 2008 Số 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội	2. Tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) <b>Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)</b> Quyết định thành lập số 171/2008/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18 tháng 12 năm 2008 <b>Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) ngày 08 tháng 08 năm 2023</b> <b>Số 112 đường Hoàng Quốc Việt, Số 112 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội</b>	Cập nhật theo giấy phép mới của VSDC
10.	Toàn văn bản	66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam	<del>66 Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam</del> <b>Tòa nhà Số 56 (sau) – 64 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh</b>	Sửa đổi thông tin theo cập nhật địa chỉ của Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
11.	Chương IX- 2.1. Các	2.1. Các Điều Khoản Chung Các quy định chung được quy định tại Chương 1 của bản Điều Lệ của Quỹ,	2.1. Các Điều Khoản <b>Quy Định</b> Chung Các điều khoản <b>quy định</b> chung được quy định tại Chương 1 của bản Điều Lệ của	Cập nhật theo Điều lệ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Quy Định Chung	bao gồm bảy (7) điều, từ điều 1 đến điều 7, cung cấp các thông tin chung liên quan đến tên, địa chỉ liên hệ, thời hạn hoạt động của Quỹ, tổng số vốn huy động và số lượng Chứng chỉ quỹ chào bán, các thông tin cơ bản về Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Cụ thể, Vốn Điều Lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ tối thiểu là năm mươi tỷ Đồng Việt Nam (50.000.000.000 VNĐ) và mệnh giá của mỗi Chứng chỉ quỹ là mười ngàn Đồng Việt Nam (10.000 VNĐ).	Quỹ, bao gồm bảy (7) điều, từ điều 1 đến điều 7, cung cấp các thông tin chung liên quan đến tên, địa chỉ liên hệ, thời hạn hoạt động của Quỹ, tổng số vốn huy động và số lượng Chứng chỉ quỹ chào bán, các thông tin cơ bản về Công Ty Quản Lý Quỹ và Ngân Hàng Giám Sát. Cụ thể, Vốn Điều Lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ tối thiểu là năm mươi tỷ Đồng Việt Nam (50.000.000.000 VNĐ) và mệnh giá của mỗi Chứng chỉ quỹ là mười ngàn Đồng Việt Nam (10.000 VNĐ).	
12.	Chương X- 1. Căn cứ pháp lý	Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ	<del>Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 09 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho công ty quản lý quỹ</del>	Cập nhật cho phù hợp với hoạt động của Quỹ
13.	Chương XI- 12.5. Phương Pháp Định Giá Tài Sản	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác  Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:  (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu;  (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận  và thời gian nắm giữ công cụ.	5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác  <del>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</del>  <del>(i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu;</del>  <del>(ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận</del>  <del>và thời gian nắm giữ công cụ.</del> <b>Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo hoặc mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu hoặc một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ/Hội đồng quản trị công ty đầu tư chứng khoán quy định và thời gian nắm giữ công cụ.</b>	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
14.	Chương XI- 12.5.	8. Trái phiếu không niêm yết	8. Trái phiếu không niêm yết	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Phương Pháp Định Giá Tài Sản	<p>Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại diện Quý chấp thuận.</p>	<p>Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, <b>chi tiết quy định tại sổ tay định giá:</b></p> <p>(i) Giá yết (nếu có) trên các hệ thống báo giá cộng lãi suất cuống phiếu tính tới ngày trước ngày định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua (giá sạch) cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iii) Mệnh giá cộng lãi lũy kế; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban đại diện Quý chấp thuận.</p>	
15.	Chương XI-12.5. Phương Pháp Định Giá Tài Sản	<p>9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:</p> <p>(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	<p>9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký giao dịch trên hệ thống UpCom</p> <p>Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.</p> <p>Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau <b>với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b></p> <p>(i) Giá đóng cửa hoặc tên gọi khác tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng mười hai (12) tháng trước Ngày định giá theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</p> <p>(ii) Giá mua; hoặc</p> <p>(iii) Giá trị sổ sách; hoặc</p> <p>(iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quý chấp thuận.</p>	Cập nhật theo Điều lệ Quý
16.	Chương XI-12.5. Phương Pháp	<p>11. Cổ phần, phần vốn góp khác</p> <p>Giá thị trường là giá trung bình của các giao dịch thực hiện thành công tại</p>	<p>11. Cổ phần, phần vốn góp khác</p> <p><b>Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch</b></p>	Cập nhật theo Điều lệ Quý



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	Pháp Định Giá Tài Sản	ngày giao dịch gần nhất trước ngày định giá do các tổ chức báo giá cung cấp. Trường hợp không có báo giá thì mức giá được xác định là một trong các mức giá sau:  (i) Giá trị sổ sách; hoặc  (ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc  (iii) Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	<b>trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b>  (i) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc  (ii) Giá trị sổ sách; hoặc  (iii) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	
17.	Chương XI- 12.5. Phương Pháp Định Giá Tài Sản	Ghi chú:  (i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.  (ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.  (iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành  (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.  (v) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	Ghi chú:  (i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.  (ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.  (iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành  (iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.  <b>(v) Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.</b>  (v)(vi) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ
18.	Chương XII- 4.1. Thu	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi, <b>chứng chỉ tiền gửi</b> hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	Cập nhật theo Điều lệ Quỹ



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch cũ	Khoản mục, điều của Bản cáo bạch mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	nhập của Quỹ			
19.	PHỤ LỤC 02 – DANH SÁCH CÁC ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VÀ ĐIỂM NHẬN LỆNH	2.Công ty Cổ phần Fincorp (Fincorp) Địa chỉ: 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	2.Công ty Cổ phần Fincorp (Fincorp) Địa chỉ: 4A/167A 176/1 - 176/3 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	Cập nhật địa chỉ mới do thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 / 10 /2024 (15 ngày kể từ ngày nộp Bản Cáo Bạch cập nhật cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và không nhận được ý kiến phản hồi bằng văn bản).
- Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

- Bản cáo bạch sửa đổi, bổ sung

**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital  
Tổng Giám Đốc**



**Brook Colin Taylor**